



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 หน้า 17, 19

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



น.19

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (1)



ประเทศไทย ครูต่าง ๆ ล้วนแต่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาด้านการ
ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน
ชาติที่ประชาชนให้
ความสำคัญกับการ
ศึกษา ซึ่งในแต่ละ
ปีงบประมาณรัฐบ
ก็ให้ความสำคัญต่อการจัดสรรเงินแสนล้านบาท
ปีปัจจุบันสถาบันสถานศึกษาต่าง ๆ เกิด
ขึ้นมากมายโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษารวม
มีประมาณ 2 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ใน
ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวมีหลาย
สถาบันที่ให้ความสำคัญกับการทำจึงได้จัดการ
เรียนการสอนด้านการกีฬาโดยเฉพาะ
หากจะมองย้อนกลับไปในอดีตพบว่า
สถาบันที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาการศึกษา
และผลิตกำลังคนออกมารับใช้ประเทศชาติ
ได้แก่ โรงเรียนเทพาณมัย แต่ด้วยความเจริญ
ก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ถูก
สังคมต้องปรับตัวให้ทันสื่อกระแสการเปลี่ยน
แปลง โรงเรียนดังกล่าวจึงขาดความร่วมสมัย
พลศึกษาเมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา วิทยาลัย
พลศึกษาในยุคนั้นได้กระจายอยู่ในภูมิภาค
ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองในการผลิตกำลังคนด้าน
การพลศึกษาให้ทันภาครัฐ และยุคที่วิทยาลัย
พลศึกษาถือได้ว่าเป็นสถาบันดาวเด่นที่ชาวชน
ชนรักกีฬาเข้าไปศึกษาเพื่อมาความรู้ไปสู่อาร
อย่างไรก็ตามเมื่อก้าวถึงสถาบันที่
จัดการศึกษาทางด้านการศึกษาที่ใช้นี้จะมีเฉพาะ
วิทยาลัยพลศึกษาอย่างในอดีตเท่านั้น แต่ในทาง
กลับกันในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนี้ไม่จะเป็น
สู่ทางกรมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิมพิเรียล
หรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยาลัย

ครูต่าง ๆ ล้วนแต่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาด้านการ
พัฒนากำลังคนทางการกีฬาเช่นกัน
เมื่อโลกเปลี่ยนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
สังคมการศึกษาไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งอยู่ใน
ลักษณะเดิมได้จึงพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ศตวรรษ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะสถาบันที่
จัดการทางการกีฬา หนึ่งในสถาบันที่ต้องปรับ
ตัวคือนครวิทยาลัยพลศึกษาถาวรซึ่งมาเป็น
สถาบันการพลศึกษาที่มีการจัดการศึกษาถึง
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ทั่วโลกก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ประเทศ
ไทยโดยรัฐบาลกำลังเดินกรับประเทศกับการ
เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยความสำคัญของการ
กีฬาที่ต้องมีวิวัฒนาการให้ทันต่อสังคมแห่ง
การแข่งขัน รวมทั้งนวัตกรรมแห่งโลกในยุค
ดิจิทัลรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์
 จันทร์โอชา จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
 การกีฬาแห่งชาติ ขึ้นโดยการผลิตบัณฑิตที่
 ภายใต้อำนาจของสมาชิกสภาการขับเคลื่อน
 ประเทศ (สปท.)

ขณะที่ความหวังทางการพัฒนากีฬาแห่ง
อนาคตได้ฉายแววให้เห็นแล้วเมื่อ กรม.เห็น
ชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
 การกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
 ปีที่แล้ว ในครั้งหนึ่งจะมาขอขมาความหวัง
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะเป็นความหวัง
 แห่งอนาคตสำหรับการพัฒนาการศึกษาสู่ 4.0
 หรือเป็นเพียงเหล้าเก่าในขวดใหม่... พบกัน
 วันพุธที่ 6 มิถุนายน

รัฐพงศ์ บุญญาวิตร
 ศูนย์ ศึกษาระบบการพัฒนาทุนมนุษย์
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

